

## กสทช.เร่งเคาะประกาศจัดสรรเลขหมาย เอกชนขอย่นเวลาดึงเบอร์เดิมใช้ใหม่

นายสุทธิพล ทวีชัยการ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านกฎหมายในฐานะประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบด้านโทรคมนาคม เปิดเผยภายหลังเปิดงานรับฟังความเห็นเกี่ยวกับประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ว่า การเปิดรับฟังความเห็นในครั้งนี้มีผู้ประกอบการจำนวนทั้งสิ้น 15 ราย มาร่วมระดมความเห็น อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

บริษัท ทรูมูฟ จำกัด บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) และบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายสุทธิพลกล่าวว่า ในแง่โลกไร้พรมแดน เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคมที่มีการประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2551 จึงไม่สามารถใช้งานได้ สอดคล้องของกระแสโลกปัจจุบัน สำหรับความเห็นที่น่าสนใจในครั้งนี้ เช่น การจัดสรรเลขหมายที่ใช้แล้วนำกลับมาใช้ใหม่ จากเดิมกำหนดระยะเวลา 180 วัน เมื่อยกเลิกใช้

เลขหมายจึงนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ผู้ประกอบการเสนอให้เหลือแค่ 30 วัน เพื่อให้มีเลขหมายเพียงพอกับผู้ให้บริการและเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบการ ปัจจุบันมีเลขหมายอยู่ในระบบประมาณ 90 ล้านเลขหมาย หากรวมเลขหมายที่อยู่ในกระบวนการจัดสรรจะอยู่ที่ 100 ล้านเลขหมาย

นายสุทธิพลกล่าวว่า หลังรับฟังความเห็นในครั้งนี้คณะอนุกรรมการจะรวบรวมความเห็น พร้อมทั้งรวบรวมพิจารณาการกำหนดหลักการในการปรับปรุงแก้ไขประกาศ จากนั้นจะเสนอให้บอร์ดโทรคมนาคมยกร่างเพื่อขอความเห็นชอบในร่างประกาศดังกล่าว คาดว่าสามารถใช้ได้จริงก่อนการเปิดประมูลใบอนุญาต 3 จี เพื่อรองรับอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่กำลังก้าวผ่านสู่ยุค 3 จี และ 4 จี

# บ้านเมือง

Baan Muang  
Circulation: 600,000  
Ad Rate: 750

Section: First Section/เศรษฐกิจ

วันที่: เสาร์ 19 พฤษภาคม 2555

ปีที่: 10

ฉบับที่: 3094

Col.Inch: 16.10 Ad Value: 12,075

หน้า: 11 (ล่างขวา)

PRValue (x3): 36,225

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: จ่อเปิดเวทีประชาพิจารณ์มือถือ

## จ่อเปิดเวทีประชาพิจารณ์มือถือ

นายสุทธิพล ทวีชัยการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เปิดเผยว่า ที่ผ่านมามีการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือตัวแทนรวมกว่า 15 ราย อาทิ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ทู ยูนิเวอร์แซล คอนเวอร์ชัน จำกัด, บริษัท ดิจิตอลโฟน จำกัด, บริษัท ทูมูฟ จำกัด, บริษัท ไทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน), บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ฯลฯ โดยจะได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ.2551 ที่มีระยะเวลาการใช้งานที่ยาวนานกว่า 4 ปี และรวมทั้งเทคโนโลยีได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งเรื่องขั้นตอนการรับเรื่องขอเลขหมายจากเอกชนก็ยังมีระยะเวลาที่นานกว่า 2 เดือน ซึ่งต้องเตรียมเสนอเข้าบอร์ด กสทช. เพื่อทำการพิจารณาอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขร่างประกาศนั้น เพื่อที่จะรองรับการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่จะเข้าสู่การประมูลคลื่นความถี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ 3G และรองรับการเกิดขึ้นของระบบ 4G หรือ LTE ในอนาคต ทั้งนี้ ยังพบว่าประกาศนี้ยังมีปัญหาและอุปสรรคในทางปฏิบัติอยู่หลายประการ จำเป็นต้องมีการปรับปรุงแก้ไข เช่น การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรเลขหมายโทรคมนาคม ซึ่งมีขั้นตอนที่ซับซ้อน และกำหนดให้ต้องอาศัยความเห็นจากหน่วยงาน โดยหลังจากนี้จะนำข้อมูลที่ได้ไปรวบรวมกับคณะอนุกรรมการบูรณาการ เพื่อที่จะได้เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร หรือบอร์ด กทค. และเตรียมทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นต่อไป

## ค่ายมือถือชงกสทช.แก้เกณฑ์ขอเลขหมาย เหตุมีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อน-ใช้เวลานาน

นายพิทยาพล จันทสโร รองเลขาธิการ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยภายหลังการรับฟังความเห็นจากผู้ประกอบการโทรคมนาคม เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงประกาศ หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมาย โทรคมนาคม พ.ศ.2551 ว่า การรับฟังความเห็นดังกล่าวพบว่า ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือทุกราย ต้องการให้ กสทช.ปรับปรุงแก้ไขประกาศดังกล่าว

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับกรให้บริการ และการประกอบธุรกิจ เช่น การกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนในการพิจารณาจัดสรร เลขหมาย การอนุมัติตามจำนวนที่ยื่นขอรับ จัดสรรเลขหมาย จากปัจจุบันไม่ได้รับจัดสรร ตามที่ยื่นขอ และใช้เวลาในการดำเนินงานนาน อีกทั้งขั้นตอนและการยื่นเอกสารยังซับซ้อน และมีรายละเอียดจำนวนมากรวมถึงขอปรับลด ค่าธรรมเนียมด้วย จึงต้องการให้ลดขั้นตอน เพื่อความคล่องตัวในการทำธุรกิจ

“การรับฟังความเห็นครั้งนี้ เป็นเพียงรับฟังเบื้องต้นว่าเอกชนคิดอย่างไร เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข หลังจากรับฟังแล้ว ก็จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกิจการ โทรคมนาคม (กทค.) จากนั้นจะดำเนินการ

ร่างประกาศใหม่ แล้วนำเข้าสู่ขั้นตอนของ การรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและประกาศ ใช้ต่อไป”นายพิทยาพล กล่าว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ได้ยื่นข้อเสนอให้ยกเลิกคณะกรรมการจัดสรร เลขหมาย เพราะทำให้เกิดความล่าช้า ส่วน บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เสนอให้ปรับปรุงเงื่อนไขการ นำเลขหมายเก่ากลับมาใช้ใหม่ จากเดิมกำหนด ให้ 180 วัน หรือ 6 เดือน เปลี่ยนเป็น 30 วัน หรือ 1 เดือน บริษัท ทรูมูฟ จำกัด (มหาชน) เสนอให้แก้ไขว่าไม่ควรกำหนดเงื่อนไขการใช้ เลขหมายถึง 80% จึงมีสิทธิ์ขอเลขหมายเพิ่ม

เดิมได้ เนื่องจากผู้ประกอบการได้วางแผนการ ดำเนินธุรกิจไว้แล้ว รวมถึงให้ทบทุนการ จัดสรรเลขหมายทุก 2-3 ปี จากเดิม 5 ปี

อย่างไรก็ตามปัจจุบันไทยมีเลขหมาย ที่ใช้งานอยู่ในตลาด 103 ล้านเลขหมาย และ ที่ยังไม่ได้จัดสรรให้กับผู้ประกอบการรายใด อีก 170 ล้านเลขหมาย อัตราค่าธรรมเนียม 2 บาทต่อเลขหมายต่อเดือน โดยผู้ประกอบการ ที่ขอรับจัดสรรเลขหมาย ต้องชำระค่า เลขหมายทุกเดือน เพราะหากค้างชำระจะไม่ ได้รับการจัดสรรเลขหมายใหม่

## อ่านแล้วจึก

อี...สาวการตลาด

## ยุ่งพอกัน

อุตสาหกรรมโทรศัพท์เคลื่อนที่ กำลังเข้าสู่จุดไคลแม็กซ์มาทุกที กับการเปิดประมูลคลื่นความถี่ 3จี ในเดือน ต.ค.นี้ แต่ระหว่างนี้คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ก็เดินหน้าแก้ไขกฎระเบียบต่างๆ ให้เข้าที่เข้าทางมากขึ้น

ล่าสุด กสทช. ได้เรียกผู้ให้บริการโทรคมนาคมจำนวน 15 ราย มาหารือเกี่ยวกับประกาศ กทช. เรื่องหลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 เพราะหลัก

เกณฑ์การจัดสรรเลขหมายที่ใช้อยู่ แล่นจะซ้ำซ้อน ยุ่งยาก แล่นใช้เวลา นานถึง 2 เดือนกว่าที่เอกชนจะได้ เลขหมายไปใช้งาน

หากปล่อยให้เป็นอย่างนี้ จำนวนเลขหมายที่มีอยู่กว่า 100 ล้านเลขหมาย วุ่นวายแหมงๆ

เมื่อเป็นเช่นนั้น กสทช.เลยอยาก แก้ไขให้ดีขึ้น

แต่เฮ้อ...เห็นกระบวนการแก้ไขแล้ว ก็ยุ่งยากไม่แพ้การจัดสรรหมายเลขเลย โดยเมื่อรับฟังความคิดเห็นของเอกชน แล้ว ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการแก้ไขกฎหมาย จะประชุมพิจารณา เพื่อกำหนดหลักการในการปรับปรุงแก้ไข ประกาศฯ ฉบับนี้ให้เกิดประสิทธิภาพ จากนั้นก็จะเสนอให้คณะกรรมการ กิจการโทรคมนาคม (กทค.) ให้ความเห็นชอบแล้ว จึงจะยกร่างประกาศฯ ใหม่ ○

## กสทช.ยกเครื่องร่างประกาศ คุมเข้มต่างด้าวรับประมูล3จี

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด กสทช. เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา มีมติเห็นชอบร่างประกาศ กสทช. เรื่องแก้ไขข้อกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวฉบับ พ.ศ. 2554 คาดว่าภายในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้จะทำการประกาศการใช้ร่างดังกล่าวอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์ กสทช. และจะทำการประกาศในราชกิจจานุเบกษาในช่วงสิ้นเดือน พฤษภาคม เพื่อให้ร่างดังกล่าวสามารถบังคับใช้ได้ก่อนเปิดการประมูลใบอนุญาต 3 จี

นายฐากรกล่าวว่า สารสำคัญของร่างฉบับใหม่ที่มีการแก้ไข ประกอบด้วย การยกเลิกคำว่า “อำนาจควบคุม” โดยแทนด้วย “การครอบงำกิจการ” หมายถึงการมีอำนาจควบคุมหรืออิทธิพลไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมโดยคนต่างด้าวในการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการ การดำเนินงาน การแต่งตั้งกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อการบริหารกิจการหรือการประกอบกิจการโทรคมนาคมของผู้รับใบอนุญาต ทั้งนี้ สามารถขยายความได้ว่าการถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงตั้งแต่กึ่งหนึ่งของจำนวนสิทธิของเสียงทั้งหมด การมีอำนาจควบคุมคะแนนเสียงส่วนใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือการแต่งตั้งหรือการถอดถอนกรรมการตั้งแต่กึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมด โดยให้ยกเลิกข้อความข้อ 3 ของประกาศ กรณีคนต่างด้าวมีอำนาจควบคุมฯ เนื่องจากได้กำหนดนิยาม “การครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว” ไว้เพิ่มเติมแล้ว พร้อมทั้งได้ตัดเรื่องการขอความเห็นจากหน่วยงานความมั่นคงออก และกำหนดให้ กสทช.ใช้อำนาจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคม เนื่องด้วยการพิจารณาว่าพฤติการณ์หรือข้อเท็จจริงใดเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในประกาศฉบับนี้ขอให้เป็นดุลพินิจของ กสทช. โดยตรงเพื่อป้องกันการลวงล่าหน้าที่ของ กสทช.

# จับตากสทช. พิสูจน์สัญญา3จี 'กสท-ทรู'



## รายงานพิเศษ

◆ ฅภัทร ศิริเรือง

หลังจากอนุกรรมการไต่สวนข้อเท็จจริงของป.ช.มีมติเมื่อวันที่ 8 พ.ค. 55 ที่ผ่านมา ชี้มูลความผิดผู้เกี่ยวข้องกับการทำสัญญา ทำการตลาด 3 จี "กสท-ทรู" ทั้งอดีตบอร์ดและซีอีโอ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

แสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในผลประโยชน์แห่งรัฐว่า สัญญาดังกล่าวขัดต่อกฎหมายหลายฉบับทั้ง พ.ร.บ.ร่วมทุนปี 2535 และ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ.2553 (พ.ร.บ.กสทช.) ก่อนมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหาเหล่านั้นให้เข้ามารับทราบข้อกล่าวหาและทำหนังสือชี้แจงกลับมาภายในเดือนพ.ค.นี้

ทำให้ผู้คนในสังคมเริ่มคลายความวิตกความสงสัยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบางหน่วยงาน ที่จำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาเรื่องดังกล่าวมาหลายต่อหลายครั้ง

ผลการตัดสินใจของอนุ ป.ช.สอด

คล้องกับผลการตรวจสอบของหน่วยงานอื่นๆ ก่อนหน้า ไม่ว่าจะเป็น คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน(สตง.) กรรมการการของวุฒิสภา กระทรวงไอซีที ฯลฯ ฝ่ายบริหารและบอร์ดบริษัท กสท ชุดปัจจุบัน จึงสั่งยุติการขยายโครงการ 3 จี ทั้งในส่วนของ "ทรูมูฟเอช" และการทำตลาดมือถือซีดีเอ็มเอ "มาย" พร้อมกับมีมติให้ฝ่ายบริหารส่งสัญญาดังกล่าวไปให้คณะกรรมการกฤษฎีกาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมาย

จะเหลือก็แต่ผลการไต่สวนและผลสอบสัญญาของ "คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม" หรือกสทช.ที่ยื่นมือเข้ามาตรวจสอบสัญญาดังฉบับนี้เมื่อกว่า 1 ปีมาแล้ว ที่ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ ทั้งที่เป็นการตรวจสอบเพียงประเด็นเดียวเท่านั้น คือ สัญญาทำการตลาดมือถือรูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3 จีฉบับนี้ขีดมาตรา 46 แห่ง พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ปี 2553 หรือไม่เท่านั้น มีการโอนคลื่นความถี่ที่ใช้ไป

ให้กับบุคคลอื่นดำเนินการแทนอันเป็นการกระทำต้องห้ามตามหลักเกณฑ์ กสทช. หรือไม่เท่านั้น

เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนหน้าที่กสทช.จะรับไม่ต่อสานต่อภารกิจจากคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) นั้น กทช.ในอดีตเคยมีการตั้งคณะทำงานขึ้นตรวจสอบสัญญาที่เอาไว้อย่างชัดเจนแล้ว และได้ข้อสรุปที่ชัดเจนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่า สัญญาทำการตลาดฉบับนี้ไม่ได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา 46 ของ พ.ร.บ.องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ หรือ พ.ร.บ. กสทช. แต่ด้วย กทช.ในขณะนั้นเห็นว่าเป็น เพียงองค์กรตามบทเฉพาะกาลจึงต้องการให้กสทช.ที่มีอำนาจเต็มเข้ามาชี้ขาดเอง

เมื่อ กสทช.รับไม่ต่อจาก กทช. ได้ตั้งอนุกรรมการขึ้นมาพิจารณาถ่วงถ่วงและตรวจสอบสัญญาดังฉบับนี้ใหม่ พร้อมกับแต่งตั้ง "อดีตอัยการสูงสุด" เข้ามาเป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการตรวจสอบสัญญาของ กสทช. ทั้งที่คนดังกล่าวนี้เคยเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบอร์ด กสท ชุดที่มีส่วนในการอนุมัติการทำสัญญาดังฉบับนี้ขึ้นมา และมีส่วนร่วมในการพิจารณาว่า กสท ทำสัญญาดังฉบับนี้ได้โดยไม่ผิดกฎหมาย

กลายเป็นคำถามในแวดวงสื่อสารโทรคมนาคมว่า เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อ

มาตรา 100 พ.ร.บ. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือไม่

แม้ว่าอนุกรรมการ กสทช. ที่ตรวจสอบสัญญาฉบับนี้จะขอขยายระยะเวลาตรวจสอบออกไปอีก 15 วันหลังครบกำหนดโดยยืนยันว่าไม่มีใบสั่งหรือแรงกดดันจากกลุ่มอิทธิพลใดๆ เข้ามาครอบงำการตรวจสอบ แต่การแต่งตั้งบุคคลที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งและมีส่วนได้ส่วนเสียกับการทำสัญญาฉบับนี้มาตั้งแต่ต้นเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงาน คงต้องอธิบายกันอีกยาวต่อสังคม

ที่นี้ถ้าผลสอบของอนุกรรมการ กสทช. ออกมาคล้ายๆ กับหน่วยงานอื่นก็คงไม่ค่อยมีปัญหา แต่หากออกมาขัดแย้งกับผลสอบของหน่วยงานอื่นๆ แล้ว เชื่อได้ว่าจะยิ่งทำให้องค์กร กสทช. ถูกสังคมพากันตั้งข้อกังขาหนักยิ่งขึ้นไปอีกว่าได้ทำหน้าที่ในฐานะองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงหรือไม่ หรือยังยอมให้มีเหลือบไรจากกลุ่มอิทธิพลเข้ามาอยู่ภายในองค์กร แล้วสุดท้ายประชาชนจะหวังอะไรจากองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระนี้ได้อีก

ก่อนหน้านี้ ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ รองประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) มองว่า การที่บริษัทที่ร่วมทำสัญญานี้พยายาม สร้างฐานลูกค้าเพื่อใช้เป็นตัวประกันหากสัญญาเกิดปัญหานั้นไม่ใช่ข้ออ้างที่จะหยิบยกขึ้นมาต่อรองได้ เนื่องรับทราบมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว หากมีบทสรุปใดออกมาบริษัทนั้นก็定要ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

ส่วน กสทช. นั้น ดร.สมเกียรติ กล่าวว่า ความล่าช้าในการตรวจสอบสัญญาที่เกิดขึ้นส่งผลต่อสถานะความน่าเชื่อถือขององค์กร เพราะนับวันยิ่งทำให้สังคมพากันตั้งคำถาม มีเหตุจูงใจ หรือวาระซ่อนเร้นใดที่ทำให้องค์กรของรัฐที่เป็นอิสระไม่สามารถจะชี้ขาดลงไป ยิ่งในส่วนของ กสทช. ที่ยื่นมือเข้ามาตรวจสอบความถูกต้องของสัญญานี้ตั้งแต่ปี 2554 หรือกว่า 1 ปีมาแล้ว แต่กลับไม่มีความคิดเห็น

**คงต้องรอดูบทพิสูจน์ของ กสทช. จะสร้างความโปร่งใส หรือเคลือบแคลงแก่สังคม**